

**THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NGÀY 28/8 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NINH**

Quảng Ninh, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh!

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống vẻ vang của Ngành, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.

Quá trình xây dựng và phát triển suốt 78 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã nỗ lực cố gắng, bám sát chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, chính sách đặc thù trong lĩnh vực an sinh xã hội phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13 năm liên tiếp tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu; được các cấp tặng nhiều Bằng khen về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần tri ân và cảm tạ, Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lớp lớp các thế hệ đã cống hiến và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ còn rất nặng nề, khó khăn, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển lực lượng lao động, thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử dụng lao động; thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tôi mong muốn và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - TB&XH Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần “*Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả*”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trước mắt, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), cùng chung sức xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Kính chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh các thời kỳ, cùng gia đình luôn được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Sơn